



ประกาศศาลแพ่งธนบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทางการเงิน ศาลแพ่งธนบุรี

ด้วยศาลแพ่งธนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทางการเงิน ศาลแพ่งธนบุรี จำนวน ๑ งาน

ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารทางการเงิน ศาลแพ่งธนบุรี เป็นเงิน ๕๒๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลแพ่งธนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยให้มาพร้อมกันที่กลุ่มงานพัสดุ ชั้น ๒ ศาลแพ่งธนบุรี และหากผู้เสนอราคารายใดไม่ไปฟังการชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ในวันดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่และรายละเอียดต่างๆ ที่ศาลแพ่งธนบุรีได้ประกาศไว้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ส่วนคลัง อาคารศาลแพ่งธนบุรี ชั้น ๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศาลแพ่งธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ ส่วนคลัง อาคารศาลแพ่งธนบุรี ชั้น ๒ ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) มาแสดงในวันมาขอรับเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๑๖ ๗๐๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายโอภาส อนันตสมบูรณ์)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี